

การดำเนินงาน

สนผ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ กปส. ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๑ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามภารกิจประจำ ดังนี้.-

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความยากจน ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔,๒๒๐ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๓๑๗ ครั้ง
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑๔,๘๖๗ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๘๒๗ ครั้ง
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๖,๑๔๘ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๓๐๗ ครั้ง
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑,๘๗๔ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๘๙ ครั้ง
๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑,๑๕๐ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๔๒ ครั้ง
๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๓,๓๓๒ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๗๓ ครั้ง
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๓,๙๙๕ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๑๔๐ ครั้ง
๘. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๗,๔๓๘ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๔๐๕ ครั้ง
๙. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๒,๔๐๓ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๓๐๒ ครั้ง

/สำนักข่าว

สำนักข่าว ได้รายงานการนำเสนอข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน (<http://thainews.prd.go.th>)

การเผยแพร่ผ่านสื่อ

ทางวิทยุ	๔๗๑	ข่าว
ทางอินเทอร์เน็ต	๒,๓๖๕	ข่าว
ทางอินเทอร์เน็ตและวิทยุ	๓,๒๓๐	ข่าว
ไม่ได้รับการออกอากาศเลย	๖๓๖	ข่าว
รวมทั้งสิ้น	๖,๗๐๒	ข่าว

สทท.๑๑ ผลิตรายการโทรทัศน์ (ดำเนินงานนอกแผนงบประมาณ) จำนวน ๘๐ โครงการ ๓๗๗ ครั้ง รวมชั่วโมงการออกอากาศ ๕๔๐ ชั่วโมง ๓๙ นาที ๓๓ วินาที (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน การประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผอ.สพช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันการประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และผลการดำเนินงานตามโครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์สถาบันการประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมรับทราบ

การดำเนินงาน

รายงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑) หลักสูตร การสัมมนา “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้บริหาร สถานีวิทยุฯ ท้องถิ่น” ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ระยะเวลา : รุ่นละ ๔ วัน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒) หลักสูตร “การนำเสนอบทความและการใช้เสียงทางวิทยุฯ” ความร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.)

ระยะเวลา: ห้วงวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

/๓) หลักสูตร

๓) หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ” สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดเอง
ระยะเวลา: รุ่นละ ๓ วัน รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔) หลักสูตร “การฝึกทักษะเตรียมเป็นผู้ประกาศ” สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดเอง
ระยะเวลา : รุ่นละ ๒ วัน รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๕) หลักสูตร “การพัฒนาการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรสำหรับผู้บริหาร”
สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดเอง

ระยะเวลา : รุ่นละ ๓ วัน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

นอกจากนี้ ในภาพรวมเบื้องต้นได้รับจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจำนวน
๑ ล้านบาท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดอบรมโดยจัดเอง
เป็นหลัก โดยเก็บเงินจากบุคคลภายนอกกับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านความมั่นคงฯ

และด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.สปช.๖ รายงานว่า ตามที่ สปช.๖ ได้รับอนุมัติในหลักการ
ให้นำสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าที่ประชุมผู้บริหารในวาระเพื่อทราบตาม
หนังสือ ที่ นร ๐๒๑๖/๑๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

การดำเนินงาน

สปช.๖ และหน่วยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบ
ด้วยหน่วยงานวิทยุโทรทัศน์ และหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง ได้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในห้วงระยะวันที่ ๒๐ ตุลาคมถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๐ และสรุปรายงานการประเมินผลตนเองของ

กปส. รอบ ๑๒ เดือน

ผอ.สนผ. รายงานว่า ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มี
หนังสือ ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
/ตามคำรับรอง

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กำหนดคือ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

การดำเนินงาน

๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ได้รับรายงานจากส่วนประเมินผล (สนผ.) เรื่องการเจรจาขอคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เฉพาะในมิติที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี อปส. เป็นหัวหน้าคณะเจรจากับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัท ทริสฯ ซึ่งสรุปผลการเจรจา ได้ดังนี้.

- ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในตัวชี้วัด ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,๓.๗,๓.๙ และ ๓.๑๐

- ส่วนตัวชี้วัดที่มีการเจรจาความเหมาะสมใหม่ โดย กปส. ขอยกเลิกตัวชี้วัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ (เดิม) คือ เรื่องของจำนวนที่เพิ่มขึ้นของประเทศที่มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่ กปส. ไม่สามารถควบคุมผังรายการแพร่ภาพออกอากาศได้ และไม่มียกงบประมาณดำเนินการ ซึ่งผลการเจรจาทางคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ยกเลิกตามที่ กปส. แจ้ง และ ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ คือ เรื่องของระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกลไกในการออกไปเป็นหน่วยงานบริการพิเศษ (SDU) นั้น กปส. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเชิงนโยบาย ซึ่งผลการเจรจา คณะกรรมการฯ ไม่ให้ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป แต่ให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์วิธีการวัดและระดับการให้คะแนนและน้ำหนักใหม่ ซึ่งจากเดิมน้ำหนักร้อยละ ๙ เปลี่ยนเป็นร้อยละ ๖ โดยแบ่งน้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วยงานเท่ากับร้อยละ ๒ (มี ๓ หน่วยงาน คือ สถาบันฯ, สทท.๑๑ และ สวท.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กปส. เพิ่มตัวชี้วัด ๓.๕ คือร้อยละของจำนวนผู้ฟังรายการข่าววิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น และ ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ คือ เรื่องของร้อยละของจำนวนผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดิมที่ กปส. ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ให้เพิ่มการประเมินผลรายการข่าวท้องถิ่น และรายการข่าวภูมิภาคเข้าไปด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบตารางคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กปส.) ส่วนการเจรจาในมิติที่ ๒-๔ นั้น สนผ. จะได้มีการจัดประชุมดำเนินการต่อไปในเร็วนี้

/นอกจากนี้

นอกจากนี้ สนผ.จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก/กอง หน่วยงานละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๐ ในวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ต่อไป

๒. สรุปรายงานการประเมินตนเองของ กปส. รอบ ๑๒ เดือน ส่วนประเมินผล สนผ. ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR Card) รอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

อนึ่ง สนผ. ได้จัดทำตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ ๑๒ เดือน และรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) ผ่านระบบ IT ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้ ค่าคะแนน ดังนี้ รอบ ๖ เดือน ได้ ๑.๖๘ รอบ ๙ เดือน ได้ ๒.๐๗ และรอบ ๑๒ เดือน ได้ ๓.๐๒ (คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ยังไม่รวมผลคะแนนตัวชี้วัดที่เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ต้องใช้ข้อมูลจากผลการประเมินเชิงสำรวจ (ตัวชี้วัดที่ ๓.๑,๓.๓,๓.๔,๓.๗,๓.๘,๓.๑๐ และ ๕) ซึ่งผลคะแนนรวมทั้งหมด สำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วจะแจ้งผลคะแนนอย่างเป็นทางการให้ กปส. ทราบต่อไป ทั้งนี้ สนผ. ได้รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR Card) รอบ ๑๒ เดือนให้ อปส. และ รปส. (นางภทริยา สุมะโน) CCO ทราบเรียบร้อยแล้ว

ห.กพร.กปส. ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องของการจัดทำคำรับรองที่ไปทำกับ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นเรื่องของ SDU เรื่องของ SDU ก็ยังไม่ทราบนโยบายของฝ่ายการเมืองหรือความแนชัดของ กปส. เองว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ กพร.กปส.เห็นว่า ก.พ.ร.ใหญ่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แล้ว จึงขอให้ปรับไปเป็นระบบการบริหารแบบนี้ แต่มีเงื่อนไขว่า หากนโยบายรัฐบาลชุดนี้ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เดินหน้าต่อไป ให้เราทำเรื่องอุทธรณ์ไปได้ว่าขอยกเลิกตัวชี้วัด เพราะว่าต้องดำเนินการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในตัวชี้วัดนี้ ๕ ขั้นตอน และในส่วนอีกตัวชี้วัด หนึ่งที่ ผอ.สนผ. ได้กล่าวถึงเรื่องของการที่ ก.พ.ร.ก็เห็นชอบที่จะให้เราวัดในเรื่องของการเพิ่มจำนวนผู้ชมผู้ฟังวิทยุ/โทรทัศน์ ซึ่งตรงนี้เป็นข้อสังเกตว่าปีที่แล้วการเพิ่มจำนวนผู้ชมผู้ฟังตก คือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และกำหนดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ ๑.๕ แต่ที่ทำได้คือ ๐.๗ วิทยุครั้งแรกกำหนด ๑.๕ เท่ากัน แต่ว่านอกจากไม่เพิ่มแล้วยังลด นั่นคือตัวชี้วัดนี้ตกไปเลย แต่สำหรับปี ๒๕๔๙ ผลออกมาแล้ว ก็ยังเป็นตัวชี้วัดเดิมเมื่อปี ๒๕๔๘ ใน ๒ ตัวนี้ คือเรื่องของการเพิ่มจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ตั้งไว้เท่าเดิมคือ ๑.๕ แต่เพิ่มเป็น ๗.๗ สูงมาก ส่วนนี้ก็คงจะต้องไปดูในเรื่องของการประเมินว่าเกิดอะไรขึ้น ทั้ง ๆ ที่เป็นการประเมินเรื่องของการขยายตัว เดิมที กปส.ใช้ในปี ๒๕๔๘ แต่สำหรับวิทยุ /ตั้งไว้เพียง

ตั้งไว้เพียง ๐.๓ เพิ่มขึ้นมา ๐.๒ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ข้อสังเกตสำหรับปี ๒๕๕๐ ที่จะต้องจัดทำตัวชี้วัดคงต้องอยู่ เขาจะใช้ผลสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี ๒๕๔๙ ผู้ชม ๗.๗ จะเป็นคะแนน ๓ ผ่าน ต้องทำให้ได้อย่างน้อย ๗.๗ จะทำได้มากน้อยอย่างไรก็ต้องฝากผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านสื่อด้วย สำหรับในเรื่องของการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณการพัฒนาบุคลากรเป็นปัญหา กปส. ทั้งที่มติ ครม.กำหนดชัดเจนว่า จะต้องให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของงบเงินเดือน และค่าตอบแทนที่ให้กับบุคลากร และเป็นมติ ครม.ว่าจะต้องจัดแยกออกมาจากยุทธศาสตร์ปกติ โดยเฉพาะที่ กปส.จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไป เรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอเรียนว่าเรื่องงบประมาณของ กปส. พัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าสามารถที่จะมีงบมาสนับสนุนได้มากขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องดี

ผอ.สนผ. ชี้แจงว่า เรื่องงบบุคลากรได้ตั้งไป ๑๐ กว่าล้านบาท ได้เพียง ๓ ล้านบาท ความจริงแล้วส่วนหนึ่ง ก.พ.ร. จะแจ้งให้ กปส. ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ แต่ กปส.เสนอ อปส.ว่า ก.พ.ร. จะสนับสนุนในเรื่องของการแย่งงบกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักหรือความต้องการหลักผ่านสำนักงบประมาณ แต่สำนักงบประมาณไม่ได้ประสานกับ ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.ไม่ได้ประสานกลับก็กลายเป็นงบประมาณปกติ เรียนว่าตอนไปชี้แจงทางเขาก็ไม่รับตรงนี้ เป็นปัญหาระดับนโยบาย จึงขอเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

อกจ. แจ้งว่า ในภาพรวมงบบุคลากรในปี ๒๕๕๐ ตั้งไว้ในภาพรวม ๒๓ ล้านบาทเศษ มีหน่วยงาน ๔ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร คือ กกจ., สปช., สพท. และ ศสช. แต่ได้รับแจ้งจาก สนผ.ว่า ได้ ๓ ล้านบาท และแบ่งสัดส่วนมาให้ กกจ. จำนวน ๑ ล้านบาท สปช. ๑ ล้านบาท, สพท.และ ศสช. หน่วยงานละ ๕ แสนบาท โดยปกติจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาการจัดสรรว่าหลักสูตรของการอบรมจะเป็นอย่างไร ในส่วนของ กกจ. จะใช้ในการส่งข้าราชการไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก ฉะนั้นก็จะต้องมีจัดใหม่ว่าหลักสูตรที่จำเป็นภายใต้วงเงิน ๑ ล้านบาท ควรจะเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากประธานคณะกรรมการพิจารณาชุดเก่าได้เกษียณอายุราชการไป ดังนั้นก็จัดสรรเงิน ๓ ล้านบาทให้เหมาะสมต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า บุคลากรเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแล การพัฒนา และกระบวนการดังกล่าวคงมีกระบวนการที่จะทำให้ไปสู่เป้าประสงค์ คงไม่ใช่แค่ ๓ ล้านบาท กรรมวิธีจะต้องไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ การประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ของ กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผอ.สนผ. รายงานว่า ตามที่ สนผ. ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยจัดจ้าง รศ.ดร.พรรณภา คักดีสูง และคณะ เป็นผู้ประเมิน นั้น

การดำเนินงาน

สนผ. ได้ดำเนินการประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการประเมินพอสรุปได้ดังนี้.

การบริการของกรมประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗

๑. จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนประชาสัมพันธ์ระดับชาติ และระดับพื้นที่ เป้าหมาย ๑๐๐ เรื่อง ผลจากการประเมินการดำเนินงานได้จริง ๕,๗๙๐ เรื่อง

๒. จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ๒๗,๒๐๐ เรื่อง ผลการดำเนินงานได้จริง ๗๐,๕๖๓ ครั้ง

- กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ ๗๘.๗

๓. จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับส่วนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เป้าหมาย ๕ ครั้ง ผลการดำเนินงานได้จริงจำนวน ๕ ครั้ง

- กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลข่าวสาร ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์จริงร้อยละ ๘๙.๙

การให้บริการของกรมประชาสัมพันธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘

๑. จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป้าหมาย ๑๒๓ ครั้ง (โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์) ผลการดำเนินงานได้จริงจำนวน ๒๘๖ ครั้ง

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของโครงการ เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของโครงการ ร้อยละ ๙๗.๒

/-กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเอาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายนำเอาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้จริงร้อยละ ๙๕.๐

๒. จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่สื่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน เป้าหมาย ๒๐ ครั้ง (โครงการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เพื่อได้มั่นคง) ผลการดำเนินงานได้จริง ๒๑ ครั้ง

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของโครงการ เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระของโครงการร้อยละ ๘๑.๘

- กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเอาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายสามารถนำเอาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้จริงร้อยละ ๓๙.๘ ไม่ประสบความสำเร็จ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มแจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ ภารกิจเด่นและสำคัญของ สปข.๑

ผอ.สปข.๑ รายงานว่า สปข.๑ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารการดำเนินงาน

ด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ

๑. แนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จ.ขอนแก่น

จัดประชุมสัญจร ณ สปข.๑

๒. การจัดงานวันก่อตั้ง สปข.๑ ครบรอบปีที่ ๔๖ และการประชุมบูรณาการระหว่าง สปข.๑ และ สปข.๒

๓. การประชุมชี้แจงสื่อมวลชนเรื่องการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

๔. สปข.๑ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนน้ำพองศึกษาฯ จังหวัดขอนแก่น

๕. สปข.๑ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานการใช้กระแสไฟฟ้า

๖. สปข.๑ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๗ ภารกิจเด่น

๔.๗ ภารกิจเด่นและสำคัญของ สปข.๒

ผอ.สปข.๒ รายงานว่า สปข.๒ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร การดำเนินงาน

สปข.๒ ได้ดำเนินภารกิจเด่นและสำคัญประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา, ด้านการปฏิบัติราชการประจำ,และด้านการประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๔.๘ ภารกิจเด่นและสำคัญของ สปข.๓

ผอ.สปข.๓ รายงานว่า สปข.๓ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร การดำเนินงาน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

- การประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
- สรุปผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดภาคเหนือตอนบน

มติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

- การเข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

มติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

- การประหยัดพลังงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

มติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

- สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงกฎเกณฑ์การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน
- การร่วมปฏิบัติธรรม

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

มติที่ประชุม **รับทราบ**

/๔.๙ ภารกิจเด่น